



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๑๖๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าได้ดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตนเอง และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป้าหมายทุนสนับสนุนเบื้องต้นทั้งโครงการ ๑,๕๐๐ ทุน โดยมีทุนการศึกษา ๒ ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ ๑ โครงการทุน ๒ ปี สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวช.๓ หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อระดับ ปวส. หรือระดับอนุปริญญา ประเภทที่ ๒ โครงการทุน ๑ ปี (หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ หรือ ปวช. ๓ หรือเทียบเท่าศึกษาต่อจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่โครงการดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๘ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเชิญชวนเยาวชน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๘ (สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยและอื่น ๆ ที่เปิดสอน) และสาขาที่เปิดรับ ทางเว็บไซต์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา [www.eef.or.th](http://www.eef.or.th) โดยผู้ขอรับทุนสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่สถานศึกษา สายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๒

“เรียนดี มีความสุข”